
45. fundur hverfisnefndar Holta- og Hlíðarhverfis  
haldinn í Glerárskóla 1. 03. 2011.  
 
 
 
Mættir : Ingvar Þóroddsson, Berglind Rafnsdóttir, Valbjörg Fjólmundsdóttir, Aldís Einarsdóttir  
og Brynja Sigurðardóttir. 
 
 
 
Fundarefni 
 
Bréf barst hverfisnefnd frá Akureyrarbæ/skipulagsdeild/Önnu Bragadóttur 
 
Auglýsing á tillögu að deiliskipulagstillögu Hlíðarfjalls – skíðasvæði við Akureyri. 
Nefndarmenn fjölluðu um tillöguna, engar athugasemdir eru gerðar vegna hennar að svo stöddu. 
 
 
Bæjarfulltrúar í Glerárskóla. 
 
Nefndarmenn er mættu á fund bæjarfulltrúa þann 10. mars skýrðu öðrum nefndarmönnum frá 
fundinum. Ræddu nefndarmenn þar á eftir ýmis málefni og meðal annars málefni ungs fólks í 
bænum, þ.á.m. foreldravaktina sem áður fyrr tíðkaðist að foreldrar elstu nemenda í grunnskóla 
færu á en hefur verið felld niður. 
 
 
 
Aðalfundur Hverfisnefndar Holta- og Hlíðarhverfis. 
 
Áframhaldandi vinna fyrir aðalfundinn 23. mars næstkomandi atriði varðandi  auglýsingu, 
kaffiveitingar, erindi, útburð á auglýsingu og fleira. 
 
 
 
Ekki fleira rætt að svo stöddu. 
 

Næsti fundur hverfisnefndar verður 5. apríl 2011 í Glerárskóla. 

Ritað 1. mars 2011 
Brynja Sig. 
 
 
 
 
 
 
 


